



นางสาวอุมาลี ทาพะสิงห์

ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต (คณะรัฐศาสตร์)

ปัจจุบันประกอบอาชีพ วิทยากร ตำแหน่ง ฝึกอบรมงานทั่วไปชำนาญการ  
เทศบาลตำบลสามแยก อำเภอเมืองเทพา จังหวัดอโศกร

## จากประสบการณ์ที่ได้ศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยรามคำแหง

❖ **จุดเริ่มต้นก่อนจะถึงมหาวิทยาลัยรามคำแหง** จุดเริ่มต้นของการเรียนปริญญาโท เริ่มจากการทำงานและคิดว่าจะเรียนปริญญาโทเพื่อต่อยอดการทำงาน สิ่งต่อมาคือการเลือกสถาบันสำหรับเรียนต่อ โดยดิฉันได้มองไว้ ๒ ทางเลือก คือ ๑) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ด้วยเหตุผลค่าเทอมที่ถูกกว่าสามารถเรียนได้เอง แต่กังวลเรื่องระบบการเรียนที่ค่อนข้างเข้มงวด เราจะมีเวลาที่จะทุ่มเทเพียงพอหรือไม่? (กลัวว่าเรียนยากไหมแล้วเราจะจบไหม?)

๒) มหาวิทยาลัยเอกชนอื่นๆ ด้วยเหตุผลที่มีความยืดหยุ่นทางการเรียนการสอนมากกว่ารามคำแหง แต่ค่าใช้จ่ายที่สูง เราจะมีความพร้อมทางสถานะการเงินหรือไม่? (กลัวจะมีเงินส่งตัวเองจนจบไหม?) การตัดสินใจจึงเกิดขึ้นด้วยเหตุผลทั้ง ๒ ข้อข้างต้น และสุดท้ายเลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงวิทยาเขตอำนาจเจริญ โดยมีความมุ่งมั่นและแรงผลักดันจากบุคคลรอบๆข้าง แม้การเรียนอาจเข้มงวดบ้างแต่มันจะคือความภูมิใจที่เราสร้างขึ้นจากตัวเราเอง และไม่กระทบต่อสถานะทางการเงินคนอื่นทำได้ เราทำได้ความมุ่งมั่นที่จะเป็นลูกศิษย์พ่อขุนรามคำแหง จึงเกิดขึ้น

❖ **เส้นทางสายรามคำแหง** เมื่อก้าวเข้าสู่รั้วราม การเรียนไม่ได้ยากอย่างที่คิดไว้เราได้พบเจอพี่ๆ น้องๆ จากหลากหลายอาชีพหลายหน่วยงานเข้ามาศึกษาเป็นรุ่นเดียวกัน ทุกคนมีความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งด้านการเรียนและ การทำงาน สร้างความอบอุ่น ความกังวลจากจุดเริ่มต้นที่คิดว่าจะเรียนยากไหม จะทุ่มเทได้ไหม มันหายออกไป มีความภูมิใจและสบายใจเข้ามาแทนที่ ที่ได้เข้ามาศึกษาในสถาบันแห่งนี้และมีกลุ่มเพื่อน พี่ รุ่นพี่ที่ให้การช่วยเหลือกันอย่างดี

❖ **อนาคตและความมุ่งมั่นและในวันที่จบจากรั้วรามคำแหง** ทำให้มองย้อนไปยังวันแรกที่ตัดสินใจก้าวเข้ามาเรียนและทำให้ตัวเองเห็นว่าเราทำได้อย่างที่เราตั้งใจจริงๆ มีน้องๆ หลายคนจากที่ทำงานและรู้จักกันถามกันมาเยอะว่า รามคำแหงเรียนยากไหม รามคำแหงค่าใช้จ่ายแพงไหม ดิฉันอยากบอกกับทุกๆ คนว่าขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองในการที่จะก้าวมาเรียน และขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในสถาบันแห่งนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดโอกาสทางการศึกษาให้ทุกคนทุกระดับได้เข้าเรียนอย่างทั่วถึง ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ศึกษาหาความรู้ให้กับตัวเองมากแค่ไหน โดยส่วนตัวดิฉันได้วางแผนให้ลูกสาวเรียนควบระบบปริศติกรในระดับปริญญาตรีเพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวเลือก ทางการศึกษาให้กับลูกสาว และพยายามแนะนำและบอกต่อให้น้องๆ ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยรามคำแหง

❖ **ขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหง** ที่เปิดโอกาสทางการศึกษาอย่างกว้างขวาง ขอบคุณเจ้าหน้าที่ ที่น่ารักและให้คำแนะนำอย่างดี ขอบคุณเพื่อนรุ่นพี่ที่ช่วยเหลือกันอย่างอบอุ่น และขอบคุณตัวเองที่ตัดสินใจก้าวเข้ามาศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ในวันที่เราทำสำเร็จทุกอย่างจะสร้างพลังและสร้างความภูมิใจให้ตัวเอง